

เศรษฐกิจไทยดีขึ้นแน่



สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯในปี 2557 ลงสู่ระดับ 1.7% จากตัวเลขคาดการณ์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ 2% พร้อมทั้งคาดการณ์ว่าอัตราว่างงานของสหรัฐฯจะอยู่ที่ 6.4% ในปีนี้ ส่วนเงินเฟ้อจะอยู่ที่ระดับ 1.8% และอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นจาก 0.1% ในปีนี้ เป็น 0.3% และ 1.2% ในอีก 2 ปีข้างหน้า

ตัวเลขที่ออกมาในขณะนี้ชี้ว่า สหรัฐอเมริกากำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้น เพราะปีที่แล้วเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเติบโตประมาณ 1.9% และก่อนหน้านี้คาดว่า เศรษฐกิจปีนี้จะเติบโตประมาณ 2.6% ซึ่งถือว่าหลุดเป้าไปมากมาย แทนที่จะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นอันว่าต้องสะดุดไปเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้ง

เดิมนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้ตัดสินใจลดทอนมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ลง 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สู่ระดับ 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 และหากเศรษฐกิจดีขึ้นต่อเนื่อง เฟดจะลดทอนคิวอีเดือนละ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทุกเดือน ซึ่งจะทำให้ประมาณเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคม 2557 น่าจะจบพอดี แต่เมื่อผลออกมาอย่างที่ทราบกันแล้ว ก็ต้องดูต่อไปว่า สหรัฐอเมริกาจะตัดทอนคิวอีอีกต่อไปหรือไม่ ซึ่งนั่นหมายถึงว่า แนวโน้มอาจหยุดตัดทอนลงก็ได้ หรือปล่อยให้เป็นตามเดิมก็ได้ เพราะอย่างไรก็ใกล้จะครบตามแผนเดิมอยู่แล้ว

การลดคิวอี มีผลกระทบต่อไทยใน 3 ด้าน คือ ราคาหุ้นไทยลดลง ต้นทุนการลงทุนของรัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น และเงินไหลออก โดยทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงไปอีก และน่าจะเป็นเงินไหลออกจากตลาดพันธบัตรมากกว่า เพราะเป็นตลาดที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างดอกเบี้ย ปัจจุบันต่างชาติถือครองพันธบัตรไทย

สัดส่วน 12% ของยอดคงค้างพันธบัตรรัฐบาลไทยที่มีอยู่ 8 ล้านล้านบาทในช่วงเดือนมกราคม 2557 แต่เราก็เห็นแล้วว่าผลกระทบต่อไทยมีไม่มาก เพราะไทยไม่มีปัญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสักเท่าไร ประเทศต่างๆ ในอาเซียน ก็เช่นกัน โดยภาพรวมคิดว่าจะเติบโตต่ำกว่า 5% สภาพยุโรปคงจะไม่ต่างจากการคาดการณ์ที่ไม่ต่ำกว่า 1% ญี่ปุ่นและจีนน่าจะไปได้ดีกว่า 1% และเศรษฐกิจโลกอย่างไรก็ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3%

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 33 แห่ง จำนวน 69 คน เรื่อง “ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทยใน 3-6 เดือนข้างหน้า” โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 16-23 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมามาพบว่า

ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.9 เห็นว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว (Recovery) รองลงมาร้อยละ 33.3 เห็นว่าอยู่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย (Recession) และร้อยละ 11.6

เห็นว่าเศรษฐกิจอยู่ในช่วงตกต่ำ (Trough) มีเพียงร้อยละ 1.4 ที่เห็นว่าเศรษฐกิจอยู่ในช่วงรุ่งเรือง (Peak) เมื่อแบ่งวัฏจักรออกเป็น 2 พาก คือ พากเศรษฐกิจขยายตัวจนถึงจุดสูงสุด (ร้อยละ 46.3) และพักเศรษฐกิจถดถอยจนถึงจุดต่ำสุด (ร้อยละ 44.9) แล้วเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนหน้าในเดือนเมษายนที่ผ่านมาจะพบว่า เศรษฐกิจได้เคลื่อนออกจากภาวะถดถอยและเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยได้ผ่านต่ำสุดไปแล้ว

สรุปได้ว่า เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังอยู่ในสถานะที่อ่อนแอเป็นอย่างมาก แต่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในระยะ 3 - 6 เดือนข้างหน้า โดยปัจจัยขับเคลื่อนการฟื้นตัวที่สำคัญคือ การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน และการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ส่วนการบริโภคภาคเอกชน และภาคการส่งออก จะขยายตัวค่อนข้างช้ากว่าภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่สำคัญเศรษฐกิจไทยได้เคลื่อนออกจากภาวะถดถอยและเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วครับ